

กรมทรัพย์สินทางปัญญา จับมือกับภาครัฐ เอกชน เจ้าของแพลตฟอร์มออนไลน์ชื่อดัง เดินหน้ารณรงค์การจำหน่ายสินค้าละเมิดบนแพลตฟอร์มออนไลน์ทันที

กรมทรัพย์สินทางปัญญาจัดประชุมบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาบนอินเทอร์เน็ต ครั้งที่ 1/2568 ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและเจ้าของแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อพิจารณาแนวทางการร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนแพลตฟอร์มออนไลน์ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568 ณ อาคารศุภาลัยแกรนด์ทาวเวอร์

นางสาวนุสรา กาญจนกุล อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า “ปี 2564 กรมฯ ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาบนอินเทอร์เน็ตร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา และเจ้าของแพลตฟอร์มออนไลน์ ได้แก่ แพลตฟอร์ม ลาซาด้า ซอปปี้ และดีกิต็อกซ็อป ซึ่งได้ดำเนินการระงับช่องทางขายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนแพลตฟอร์มออนไลน์ ทำให้ลดปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนแพลตฟอร์มออนไลน์ได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังช่วยปกป้องคุ้มครองเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและผู้บริโภคจากการใช้สินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่ไม่มีคุณภาพ มีกระบวนการผลิตไม่ได้มาตรฐาน หรือเป็นอันตรายต่อชีวิตและสุขภาพจนเห็นผลเป็นรูปธรรม ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของไทยในเวทีระหว่างประเทศ และการจัดสถานะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาไทยตามกฎหมายการค้าของสหรัฐฯ มาตรา 301 พิเศษ (Special 301) ล่าสุดสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐอเมริกา (USTR) ได้ประกาศรายงานทบทวนรายชื่อตลาดที่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาสูงทั่วโลก (Notorious Markets) ประจำปี 2567 ประเทศไทยไม่ได้ถูกระบุชื่อตลาดออนไลน์ที่มีการจำหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาสูงโดยตรง”

นางสาวนุสรา กล่าวว่า “ปัจจุบันมีผู้ลงนามบันทึกข้อตกลงฯ เพิ่มขึ้นจากเดิม รวมทั้งสิ้น 39 ราย โดยมีเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาได้แจ้งขอให้ระงับการขายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนแพลตฟอร์มออนไลน์ จำนวน 1,670 รายการ และเจ้าของแพลตฟอร์มออนไลน์ได้ระงับการขายสินค้าละเมิดไปแล้ว จำนวน 1,670 รายการ (คิดเป็นร้อยละ 100) รายการสินค้าที่มีการแจ้งข้อมูลละเมิด เช่น ลิขสิทธิ์เพลง เสื้อผ้า อะไหล่ยนต์หรือเครื่องยนต์ เครื่องสำอาง เป็นต้น นอกจากนี้ การจับกุมปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาออนไลน์ ในปี 2567 มีการจับกุม จำนวน 295 คดี ยึดของกลางได้ 219,512 ชิ้น มูลค่าความเสียหาย 73,365,855 บาท”

ที่ผ่านมา กรมฯ ได้รับความร่วมมือจากแพลตฟอร์มออนไลน์เป็นอย่างดี และจะใช้กลไกความร่วมมือตามบันทึกข้อตกลงฯ ในการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาออนไลน์ รวมทั้งเสริมสร้างองค์ความรู้ และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไม่ขายสินค้าที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อสร้างความไว้วางใจของผู้บริโภคต่อระบบการซื้อขายสินค้าออนไลน์ต่อไป” นางสาวนุสรา กล่าวทิ้งท้าย